



# สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



工作简报

2018年5月





วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคลากรในสถาบัน  
สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จึงได้มีโครงการอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม  
คอมพิวเตอร์ต่างๆแก่บุคลากร ซึ่งในเดือนพฤษภาคมนี้ ได้อบรมเนื้อหาการใช้โปรแกรม  
Photoshop เบื้องต้น



วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจัดงานเลี้ยงอำลาอาจารย์  
ชาวจีนที่จะหมดวาระทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ชำนาญการ 1 ท่าน Ms.Liu Mengdi และ  
อาจารย์อาสาสมัคร 3 ท่าน Ms.Qiu Nan Ms.Zhou Jingping Ms.Zhu Linlin

ภราดาปัญญา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานเลี้ยง  
อำลาในครั้งนี้ด้วย





ในระหว่างงานเลี้ยงอำลา ภราดาบัญชาได้กล่าวชื่นชมและแสดงความขอบคุณที่อาจารย์ทั้ง 4 ท่านได้อุทิศให้แก่การเรียนการสอนภาษาจีนในเวลาที่ผ่านไป นอกจากนี้ยังได้มอบกลอนบทหนึ่ง เพื่อเป็นการอวยพรแก่อาจารย์ทั้ง 4 ท่านอีกด้วย



วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ในระหว่างวันที่ 12 มีนาคมถึง 4 พฤษภาคม 2561 สถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน สำหรับเด็ก ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยการเรียนการสอนภาษาจีนในครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 27 คน





ระยะเวลากว่า 2 เดือนในการเรียนการสอนภาษาจีน นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความกระตือรือร้นในการเรียน สนุกสนานไปกับกิจกรรมที่ทางสถาบันจัดเตรียมให้ นอกจากนี้ได้รับความสนุกสนานแล้ว ยังได้เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมจีนเพิ่มขึ้นอีกด้วย ในปีการศึกษานี้วิชาที่ทางสถาบันจัดให้มีการเรียนการสอนประกอบด้วย วิชาภาษาจีนพื้นฐาน เขียนพู่กันจีน วาดรูปด้วยพู่กันจีน รำมวยไทเก๊ก ตัดกระดาษ หมากกรุกจีน ร้องเพลงจีน วาดหน้ากากจีน เป็นต้น

ในวันที่ 20 เมษายน 2561 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 19 คน ได้เดินทางไปร่วมงานวันภาษาจีน ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานสหประชาชาติ ในชุดการแสดง “ดอกมะลิ” การแสดงของนักเรียนน่ารัก และเรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมได้อย่างดีเยี่ยม

ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นวันสุดท้ายของการเรียนการสอนภาษาจีน สถาบันขงจื้อได้จัดกิจกรรมอำลาแก่นักเรียน โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ในกิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงผลงานของนักเรียน การแสดงรำมวยไทเก๊กและการร้องเพลงจีน หลังจากจบช่วงการแสดง สถาบันขงจื้อฯ ยังได้จัดเตรียมกิจกรรมนันทนาการให้แก่ นักเรียนอีกด้วย กิจกรรมในวันปิดภาคเรียนจบลงด้วยความสนุกสนานและเสียงหัวเราะ ทางสถาบันหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมใน 2 เดือนที่ผ่านมา จะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นนักเรียนให้หันมาชื่นชอบภาษาจีนมากยิ่งขึ้น





วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

Mr.Zhao Peiqin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อฯ ฝ่ายจีน ได้จัดการประชุมภายในประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ขึ้น เนื้อหาหลักของการประชุมคือ สรุปการทำงานในภาคเรียนที่ 2 รวมถึงชี้แนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุง เพื่อนำไปปรับปรุงสำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปีการศึกษาต่อไป อีกทั้งกล่าวแสดงความขอบคุณ แก่อาจารย์ที่จะหมดวาระในปีการศึกษานี้ ที่ทุ่มเทเพื่อสถาบันมาตลอดระยะเวลาที่ทำงาน ณ สถาบันขงจื้อฯ





วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมค่ายฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียนจิน ในวันที่ 23 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2561 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ที่เข้าร่วมเดินทางในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ทางสถาบันได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเข้าค่ายฤดูร้อนในครั้งนี้





Mr.Zhao Peiqin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญฝ่ายจีน กล่าวแนะนำ  
นิยามของสถาบันขงจื้อ แนะนำเมืองเทียนจินโดยสังเขป อากาศ วัฒนธรรมและสิ่งที่ควร  
ปฏิบัติระหว่างการเข้าค่าย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่กำลังจะเดินทางไปค่ายเป็นอย่างยิ่ง  
นอกจากนี้ ในปีการศึกษา2561 สถาบันส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ  
(ฮั่นป๋ัน) ได้เพิ่มโควตาสำหรับค่ายฤดูร้อน จากเดิมแต่ละปีมีโควตา 10 คน เปลี่ยนเป็น  
ปีละ 20 คน รวม 200 คน ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดียิ่ง เป็นการกระจายขยายโอกาสแก่นักเรียนที่  
มีความสนใจในด้านภาษาวัฒนธรรมจีน ได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้น

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

สมาชิกสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 10 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ  
สถาบันขงจื้อ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Ms.Gao Huimin ผู้อำนวยการฯฝ่ายจีนได้กล่าว  
แนะนำสถาบัน รวมทั้งกิจกรรมในปีการศึกษา2561ที่ผ่านมา จากทั้งผู้อำนวยการจากสอง  
สถาบันได้ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานด้านต่างๆทั้งด้านการเรียนการ  
สอนและกิจกรรมวัฒนธรรม ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อทั้งสองสถาบันเป็นอย่าง  
ยิ่ง





วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

Ms.Meng Yuting ประธานสมาคมนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้เข้าพบ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญฝ่ายจีน หลังแนะนำตัวได้เข้า ประชุม เสร็จเกี่ยวกับความร่วมมือต่างๆที่จะดำเนินการขึ้นในปีการศึกษาหน้า







วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

Mr.Zhao Peiqin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญฝ่ายจีน ได้เดินทางไปร่วมการประชุม การมหตวาระของอาสาสมัครชาวจีน รุ่นที่ 16 และได้แสดงความขอบคุณอวยพรแก่อาจารย์อาสาสมัครที่จะเดินทางกลับ สาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย



วันที่ 17 พฤษภาคม 2561







สมาชิกสถาบันงจอมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 5 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันงจอมหาวิทยาลัยบูรพา Mr.Zhang Yulin ผู้อำนวยการฝ่ายเงินได้กว่าวแนะนำสถาบัน รวมทั้งกิจกรรมในปีการศึกษา 2561ที่ผ่านมา จากทั้งผู้อำนวยการจากสองสถาบันได้ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานด้านต่างๆทั้งด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมวัฒนธรรม ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อทั้งสองสถาบันเป็นอย่างยิ่ง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561

สถาบันงจอมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากล (HSK) และ (HSKK) และได้ทำการจัดสอบในศูนย์สอบอื่นๆด้วย



วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

สถาบันงจอมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเข้าค่ายฤดูร้อน ในระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียนจิน แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี





Mr.Zhao Peiqin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญฝ่ายจีน กล่าวแนะนำ  
นิยามของสถาบันขงจื้อ แนะนำเมืองเทียนจินโดยสังเขป อากาศ วัฒนธรรมและสิ่งทีควร  
ปฏิบัติระหว่างการเข้าพัก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่กำลังจะเดินทางไปค่ายเป็นอย่างยิ่ง



วันที่ 24 พฤษภาคมถึง 2 มิถุนายน 2561





คณะจากสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 16 คน เดินทางไปเข้าร่วมค่ายภาษา  
วัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 26 พฤษภาคมถึง 4 มิถุนายน 2561

คณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนภายใต้การดูแล  
ของสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 17 คน เดินทางไปเข้าร่วมค่ายภาษา  
วัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน



เรียบเรียงโดย Ms.Chen Zhige

ตรวจสอบโดย Mr.Zhao Peiqin

แปลโดย นางสาวนิตยา เอี่ยมพุ่ม